

*D*ọc qua dụ ngôn Người Gieo Giống

mà Chúa Giêsu đưa ra trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, tôi thấy có ba trở ngại khiến cho Lời Chúa không thể sinh hoa kết trái trong tâm hồn của các tín hữu nói chung và trong tâm hồn của bạn và tôi nói riêng.

1. *Nghe Lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu (Mt 13:19).*
2. *Nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay (Mt 13:20).*
3. *Nghe Lời rao giảng, nhưng lại bị những nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì (Mt 13:22).*

Trong bài chia sẻ vắn gọn hôm nay, tôi xin mời bạn cùng với tôi, chúng mình xem thử về trở ngại thứ nhất. Lý do nào, nguyên nhân tại sao khiến cho người ta *nghe mà không hiểu Lời rao giảng*. Hy vọng trong tương lai gần, chúng mình sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về trở ngại # 2 và # 3.

Nghe lời rao giảng Nước Trời mà lại không hiểu thì tôi nghĩ là tại vì một ngàn lẻ một lý do. Thế nhưng theo thiên ý của tôi, phần đa là vì ba lý do này:

Thứ nhất, tại vì các linh mục & phó tế chưa làm tốt công việc rao giảng Lời Chúa.

- *Có thể là vì quá bận rộn với những công việc điều hành giáo xứ, với việc quản lý tài sản của giáo xứ, với việc xây dựng, với những công tác xã hội ...*

- *Có thể là vì bỏ thời giờ quá nhiều cho những thú vui tiêu khiển (hobbies) ví dụ như leo núi, tập thể dục, tennis, chơi banh, câu cá, săn bắn, nuôi chim, nuôi cá, trồng kiếng ...*
- *Có thể là vì không chịu đầu tư nhiều thời gian vào việc soạn bài giảng, chỉ soạn qua loa, “nằm nấy nệ” hay tệ hơn nữa, copy bài giảng trong sách hoặc trên internet rồi xào nấu lại một chút sau đó đem ra ... giảng cho giáo dân nghe.*

Thứ hai, tại vì ngôn hành của người rao giảng bất nhất, họ rao giảng một đằng nhưng lại làm một nẻo.

- *Trên bục giảng, linh mục nói nào là phải yêu thương, tha thứ cho nhau, nào là phải kiên nhẫn với nhau, chấp nhận những khuyết điểm của tha nhân, biết quan tâm, thương xót và bác ái với người nghèo khó ... Nhưng trong thực tế, giáo dân thấy họ nói mà không làm. Họ bỏ những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào (Mt 23:3-4).*
- *Họ nghe cha sở nói hành cha phó, cha phó nói xấu cha sở, rồi giáo dân thấy cha sở chăm sóc cho chiếc xe của cha hơn là đi thăm viếng kẻ liệt, nóng nảy, cục cằn, quan liêu, phong kiến ...*

Thứ ba, tại vì người nghe chưa chuẩn bị một cách đầy đủ khi đến tham dự thánh lễ.

- *Họ đến tham dự thánh lễ nhưng trước đó, họ hoàn toàn không biết nội dung của những bài đọc trong thánh lễ, nhất là nội dung của bài Phúc Âm hôm đó Chúa muốn nói gì với họ? Họ hoàn toàn không biết!*
- *Đến tham dự thánh lễ một cách thụ động, đến để khỏi mắc tội trọng, để khỏi bị Chúa phạt xuống hỏa ngục ...*

Bạn có nghĩ rằng bạn đang ở trong tình trạng *nghe lời rao giảng Nước Trời mà lại không hiểu* không? Nếu có, thì bạn có nghĩ rằng một trong những lý do mà tôi vừa đơn cử ra bên trên chính là thủ phạm khiến cho bạn không thể hiểu được Lời Chúa hay không?

Tại Sao Nghe Lời Chúa

Mà Không Sinh Hoa Trái?



Nếu như tại vì các linh mục hay phó tế chưa làm tốt công việc chuẩn bị cho bài giảng của họ, thì tôi xin bạn hãy thêm lời cầu nguyện thêm cho chúng tôi nhiều nhiều thêm một chút. Xin Chúa ban cho chúng tôi ơn khôn ngoan để chúng tôi ý thức được rằng, công việc rao giảng là bổn phận trách nhiệm chính yếu, và là công việc phải chiếm ưu tiên số 1 trên tất cả mọi công việc và những thú tiêu khiển khác.

Nếu bạn không hiểu những lời rao giảng vì ngôn hành bất nhất của người rao giảng, vì những gương mù gương xấu do các linh mục và phó tế gây ra ... thì xin bạn hãy ghi nhớ lời dạy dỗ của Chúa Giêsu: *“Các [giám mục, linh mục & phó tế đứng] trên toà [giảng] mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm...”* (Mt 23:2-3). Và xin bạn đừng quên, Thiên Chúa gọi và chọn họ làm ngôn sứ rao giảng Lời của Ngài, nhưng Chúa lại không cất đi những tham sân si, hi nộ ái ố, những tính hư nết xấu cùng những khiếm khuyết trong con người của họ.

Còn nếu bạn *nghe lời rao giảng Nước Trời mà lại không hiểu* là vì ... *lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng*. Bạn chưa chuẩn bị một cách thích đáng, chưa bỏ thời gian ra để đọc, suy niệm cũng như chưa có cơ hội học hỏi nhiều về Kinh Thánh ... Thì xin bạn hãy cố gắng, bắt đầu từ hôm nay, buổi tối trước khi đến tham dự thánh lễ Chúa Nhật, hay những ngày lễ trọng, và cả các ngày lễ thường nữa, bạn hãy đọc qua những bài đọc của thánh lễ, và đọc qua những bài chia sẻ Lời Chúa do các linh mục, do các tu sĩ, và của

những người có lòng yêu mến Lời Chúa soạn thảo và chia sẻ với bạn tại các trang web này: www.nhachua.net, www.usccb.org, www.chatinh.org, www.vietcatholic.net

Cuối cùng, xin bạn ghi nhớ và làm giúp tôi ba việc này:

- **Thứ nhất:** Không phải cứ hễ làm linh mục là phải giảng hay *“Lời nói thì lung lay, gương lành thì lời cuốn”* có những linh mục giảng một cách rất đơn sơ, lời văn không chải chuốt, không bong bẩy ... nhưng giáo dân hiểu và rất yêu mến các ngài bởi vì ngôn hành của các ngài luôn đồng nhất, không có kiểu nói một đàng làm một nẻo...
- **Thứ hai:** Bạn cố gắng chú tâm nghe bài giảng trong thánh lễ, xin ghi nhớ một điểm hay, một chi tiết đặc biệt nào đó ... rồi tìm cách khích lệ và động viên linh mục hay thầy phó tế đó ngay sau thánh lễ hoặc về nhà gọi phone, hoặc email cho các ngài.
- **Thứ ba:** Cầu nguyện liên li và hãy kiên nhẫn với những linh mục hay với các thầy phó tế, mà bạn nghĩ rằng các ngài giảng chưa được tốt hoặc chưa chuẩn bị chu đáo hoặc chưa đi sát với bài Tin Mừng ...

Riêng đối với quý chư huynh đang là linh mục hay phó tế, tiểu đệ xin gửi đến quý chư huynh lời trích trong lá thư mà thánh Gregory Cả Giáo Hoàng gửi cho các linh mục của ngài, cầu mong và tiểu đệ tin tưởng rằng, quý chư huynh đã, đang và sẽ luôn luôn là những chủ chiên nhiệt thành và can đảm trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng: *“Tiến tới chức linh mục là nhận nhiệm vụ của người rao giảng Lời Chúa, rao giảng sự thật... Vậy làm linh mục mà không biết [hay không dám giảng] thì có khác gì người loan tin mà lại câm, liệu người đó sẽ kêu như thế nào? ... Khi [các con] sợ không dám sửa lỗi và không dám quở trách những điều sai lỗi của đoàn chiên là lúc [các con] đang phình phờ những kẻ phạm tội. [Các con] là những kẻ chăn chiên thuê!”*

Chúng mình cầu nguyện nhiều cho nhau, để dù trong cương vị của người rao giảng hay là người lắng nghe lời rao giảng, bạn và tôi luôn luôn chuẩn bị cho mình thật chu đáo, chuẩn bị cho thật kỹ lưỡng, biết mở lòng mình ra để đón nhận Lời Chúa. Nhờ vậy, cuộc đời của chúng mình sẽ tràn ngập ánh sáng, niềm vui và sự bình an, bởi vì *Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi* (Tv 119:105).

Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD
www.chatinh.org
www.nhachua.net

